

Mỗi ngày hiếu nghĩa - một ngày Vu Lan

Vu Lan từ một ngày lễ riêng của Phật giáo nay đã phổ biến rộng rãi trong nhân dân, là dịp để mỗi người hướng lòng thành kính về đấng sinh thành, nhắc nhở chúng ta sống chậm lại, tạm gác lại những xô bồ, hối hả của cuộc sống, dành thời gian để suy ngẫm, hành động và yêu thương cha mẹ nhiều hơn, để mỗi ngày đều là ngày Vu Lan báo hiếu.

Đã ngoài 80 tuổi song hàng năm cứ đến dịp lễ Vu Lan, cụ Trần Thị Gái, thôn Chiến Thắng, xã Bách Thuận (Vũ Thư) lại sắp xếp thời gian đến chùa để tụng kinh, cầu siêu cho cha mẹ, ông bà đã khuất. Cụ chia sẻ: Thường thì tôi hay đi một mình, song thỉnh thoảng tôi có dẫn các cháu theo với mong muốn thông qua những câu chuyện, những tâm sự, bài học về sự hy sinh của cha mẹ dành cho con cái được các thầy và Phật tử trong chùa truyền đạt, các cháu sẽ hiểu hơn về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, cảm nhận được niềm hạnh phúc khi có cha mẹ ở bên. Từ đó, các cháu sẽ chăm ngoan, nghe lời cha mẹ, trở thành người công dân có ích. Còn tại gia đình, vào ngày rằm tháng 7, tôi thường cùng con cháu sắm sửa hương hoa, lễ vật để dâng lên bàn thờ ông bà, tổ tiên để tưởng nhớ, tri ân và nhắc nhở con cháu luôn nhớ về nguồn cội và biết trân trọng những gì đang có, sống hiếu thuận với cha mẹ.



Nghi thức hoa hồng cài áo tại chùa Từ Xuyên, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình.

An, trụ trì chùa Từ Vân, xã Bách Thuận (Vũ Thư): Để đáp ứng nhu cầu tâm linh của các Phật tử, vào dịp tháng 7 âm lịch hàng năm nhà chùa đều tổ chức khóa lễ cầu siêu cho các chư vị hương linh. Năm nay, nhà chùa tổ chức lễ cầu siêu trong 3 ngày với trên 1.000 gia đình đăng ký cầu siêu

cho người quá cố. Nhân dịp này, nhà chùa tích cực truyền giảng các giá trị tốt đẹp của đạo Phật, trong đó có đức hiếu hạnh mà đạo Phật luôn luôn đề cao và muốn truyền hóa đến tất cả mọi người: "Trong muôn hạnh thì hạnh hiếu đi đầu. Trong muôn tội, bất hiếu là tội nặng nhất" nhằm góp

phần xây dựng mối quan hệ hài hòa, tốt đẹp trong xã hội. Cũng giống như chùa Từ Vân, đã thành thông lệ, vào dịp lễ Vu Lan hàng năm, chùa Bụt Mộc, xã Quỳnh Bảo (Quỳnh Phụ) đều tổ chức cho các Phật tử tụng kinh cầu phúc cho cha mẹ hiện tiền, cầu siêu

tế độ cho cha mẹ, ông bà, tổ tiên đã khuất. Ngoài ra, nhà chùa còn tổ chức nghi thức hoa hồng cài áo. Đại đức Thích Nhuận Tâm, trụ trì nhà chùa cho biết: Thông qua nghi thức cài hoa hồng nhằm khơi dậy, nhắc nhở mỗi người con hướng lòng thành kính về đấng sinh thành; đặc biệt đối với những người còn cha, còn mẹ càng phải biết trân trọng những tháng ngày được ở bên cha mẹ để phụng dưỡng và yêu thương. Bà Trần Thị Lan, thôn Thượng Cẩm, xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Mặc dù không còn được cái lên ngực áo hoa hồng đỏ thắm tượng trưng cho niềm hạnh phúc vô biên khi còn cả cha lẫn mẹ song mỗi lần áo hoa hồng được cài lên ngực là tôi lại thành tâm hướng nguyện cầu cho cha ở thế giới khác được thán hóa siêu thăng; đồng thời không quên dặn lòng mình phải dành nhiều thời gian hơn nữa để chăm lo, phụng dưỡng cho mẹ. Em Trịnh Thị Thu Trang, thôn Bình Minh, xã Bách Thuận (Vũ Thư) tâm sự: Mỗi lần tham gia nghi thức hoa

hồng cài áo em đều thấy rất xúc động và bật khóc khi nghĩ tới cha mẹ. Bên cạnh những giọt nước mắt biết ơn, là những giọt nước mắt ân hận vì đã trót có lần cãi lời cha mẹ, làm cho cha mẹ buồn. Sau khi nghe lời giảng của các thầy, em luôn dặn lòng phải học tập thật tốt để bố mẹ vui lòng. Ngoài ra, em sẽ chăm chỉ giúp đỡ bố mẹ nhiều hơn từ những việc nhỏ nhất như làm việc nhà. Theo Đại đức Thích Thanh Ân, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh: Vu Lan là một trong những ngày lễ thiêng liêng, cao quý của Phật giáo. Đây là dịp để mọi người thể hiện lòng biết ơn đối với các đấng sinh thành, vì thế ngày này luôn nhận được sự quan tâm đồng đạo của người dân. Từ đầu tháng 7 âm lịch, các cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh đều tổ chức lễ Vu Lan cho các Phật tử và nhân dân. Tùy theo điều kiện của từng tự viện mà quy mô tổ chức lễ Vu Lan khác nhau. Bên cạnh đó, lễ Vu Lan cũng là dịp hướng các Phật tử trở về với cội nguồn, về truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Vì vậy, vào dịp lễ Vu Lan, ngoài cầu siêu tịnh độ cho gia tiên, mong cho cha mẹ được bình an, các tăng ni, Phật tử còn tham gia lễ cầu nguyện cho quốc thái dân an, cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ nhằm tri ân các vị tiền nhân đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

ĐÀO QUYN

Nét đẹp của lễ Vu Lan Báo hiếu

Theo truyền thống Phật giáo Việt Nam, Rằm tháng Bảy âm lịch hàng năm là một trong những ngày lễ quan trọng của Phật giáo với ý nghĩa là ngày lễ báo hiếu cha mẹ. Ngày lễ này thể hiện nét văn hóa đạo đức hiếu hạnh của đạo Phật, một trong "Tứ trọng ân" mà mỗi người con đều không thể quên.

Ý NGHĨA

- Tưởng nhớ công ơn của tổ tiên
- Là dịp để mỗi người con hướng lòng thành kính về đấng sinh thành
- Là lúc tạm gác những hối hả trong cuộc sống, dành thời gian để tự ngẫm và yêu thương nhiều hơn

Thể hiện lòng nhân từ thông qua nghi thức phóng sinh

Ăn chay, niệm Phật, cầu an cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ

Đến chùa thắp hương cầu nguyện, nghe các vị trụ trì thuyết giảng giáo lý

Chuẩn bị mâm cơm dâng lên gia tiên để tỏ lòng thành kính và báo hiếu

Tham dự Lễ Vu Lan và cài hoa hồng lên ngực áo (*) để tưởng nhớ công ơn của đấng sinh thành

(*) màu đỏ cho người còn cha mẹ, màu trắng cho người mất mẹ hoặc cha hoặc mất cả cha mẹ

https://infographics.vn

NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN HƯNG HÀ Hứa hẹn bứt phá trong năm học mới

Trước thềm năm học 2023 - 2024, các trường học trên địa bàn huyện Hưng Hà đang tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực và trang trí khuôn viên trường, lớp sẵn sàng đón các em học sinh. Chúng tôi có mặt tại Trường Mầm non Bùi Hữu Diên, xã Chí Hòa đứng thời điểm các cô giáo đang khẩn trương sắp xếp các thiết bị dạy và học, hoàn tất những phần việc cuối để đón năm học mới. Dưới bàn tay của các cô, khu vui chơi ngoài trời được trang trí rực rỡ, bắt mắt. Các tủ đồ, vật dụng đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Bà Vũ Thị Ngát, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học 2023 - 2024, chúng tôi dự kiến đón trên 330 trẻ ở 11 nhóm lớp vào học. Nhà trường rất vui mừng, phấn khởi được tiếp nhận thêm 4 phòng học mới, 2 phòng chức năng. Ngoài ra, chúng tôi cũng đầu tư tu sửa hệ thống nhà vệ sinh và một số công trình phụ trợ; hoàn thành trang trí

khôn viên tạo môi trường thân thiện để chuẩn bị đón trẻ đến trường. Đồng thời, phân công cán bộ, giáo viên phụ trách từng lớp học theo năng lực, sở trường để nâng cao chất lượng giảng dạy ngay từ đầu năm học mới. Tại Trường Tiểu học và THCS Bắc Sơn, công trình xây dựng dãy nhà 4 tầng gồm 24 phòng học được đầu tư với tổng kinh phí 23 tỷ đồng đang được đơn vị thi công vận động nhân lực, máy móc gấp rút hoàn thành theo đúng kế hoạch. Ông Vũ Văn Ngưng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường Tiểu học và THCS Bắc Sơn sáp nhập năm 2018. Sau khi sáp nhập, nhà trường vẫn dạy và học ở hai điểm trường cách xa nhau nên khó khăn cho chúng tôi trong công tác chỉ đạo điều hành. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, năm 2022 nhà trường được quy hoạch về một điểm trường và xây mới một đơn nguyên phục vụ cho dạy và học khối THCS. Cán bộ, giáo viên, học sinh

rất phấn khởi vì chuẩn bị được dạy và học trong ngôi trường mới khang trang hơn. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho năm học mới của Trường Tiểu học Diệp Nông đã cơ bản hoàn tất. Niềm vui nhân đôi vì năm nay Trường đưa vào sử dụng thêm 4 phòng học mới. Các đồ dùng, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy cũng được mua mới và tu sửa lại. Ông Bùi Văn Triết, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Diệp Nông cho biết: Năm học mới này, nhà trường đón 780 học sinh, trong đó có 155 học sinh khối lớp 1. Ngoài được đầu tư các phòng học khang trang, hiện đại, chúng tôi còn huy động nguồn lực xã hội hóa trang bị 5 phòng học thông minh, 2 phòng học bán thông minh và 9 phòng học được mua sắm ti vi để phục vụ giảng dạy và học tập. Đây là điều kiện thuận lợi để nhà trường tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt ngay từ đầu năm học mới. Chuẩn bị cho năm học mới, huyện Hưng Hà đã

đầu tư 94,8 tỷ đồng xây mới 2 nhà tập đa năng, 48 phòng học, 12 phòng chức năng, phòng hỗ trợ học tập, 10 phòng hành chính quản trị và huy động 5,4 tỷ đồng đầu tư mua sắm 95 ti vi màn hình lớn, ti vi thông minh, 66 máy tính, 119 máy điều hòa... góp phần quan trọng trong việc chuẩn hóa, hiện đại hóa hệ điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ quản lý, giảng dạy, học tập tại mỗi nhà trường. Ông Lê Quốc Huy, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Hiện nay, huyện Hưng Hà có 35 trường mầm non, 16 trường tiểu học, 15 trường THCS, 19 trường trung học và THCS, 35 trung tâm học tập cộng đồng và 4 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Vào năm học 2023 - 2024, các trường sẽ đón trên 50.000 học sinh. Để triển khai tốt nhiệm vụ năm học mới, chúng tôi đã chỉ đạo các trường rà soát lại toàn bộ trang thiết bị và đồ dùng dạy học, thống kê các loại đồ dùng, thiết bị còn thiếu, bị hỏng để thay thế. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chủ động tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ giúp đội ngũ cán bộ, giáo viên được trao đổi kinh nghiệm, bổ sung kiến thức mới; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy, học, kiểm tra để nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia trong năm học mới. Một năm học mới sắp bắt đầu, với sự chuẩn bị chu đáo và tâm thế chủ động, tin tưởng rằng ngành giáo dục huyện Hưng Hà sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích cao, bứt phá trong năm học 2023 - 2024.



Các cô giáo Trường Mầm non Bùi Hữu Diên, xã Chí Hòa (Hưng Hà) làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ chuẩn bị đón năm học mới.

THANH THỦY

Chất lính thời bình

Đất nước hòa bình, các thương binh, bệnh binh trở về với cuộc sống đời thường, tuy mất đi một phần sức khỏe song với khí chất của người lính Cụ Hồ họ vẫn luôn nỗ lực phấn đấu trên mặt trận mới, trở thành những tấm gương cho thế hệ trẻ học tập và noi theo. Tiêu biểu có thương binh Quách Hồng Cừ, xã Phong Châu (Đông Hưng).



Thương binh Quách Hồng Cừ trong cuộc sống đời thường.

Covid-19 bùng phát nhưng nhờ sự chủ động, linh hoạt của ông cũng như tập thể Công ty nên đơn vị vẫn duy trì được hoạt động kinh doanh hiệu quả. "Bản thân tôi không dám nghĩ là mình có thể vươn lên phát triển kinh tế được như ngày hôm nay. Là một người lính từng tham gia kháng chiến, tôi nghĩ giữa trong kháng chiến ác liệt như vậy, khó cực như vậy mà mình và đồng đội vẫn vượt qua được thì hiện tại hòa bình và có điều kiện như bây giờ thì mình càng phải nỗ lực vươn lên để phát triển hơn nữa" - ông Cừ chia sẻ. Với xuất phát điểm gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty của ông không ngừng lớn mạnh, tạo việc làm cho hàng trăm lao động trên địa bàn huyện. Trải qua những thăng trầm, biến cố do cơ chế mới thời khắc nhiều khó khăn, nhất là trong giai đoạn dịch

vẫn trụ vững đến ngày hôm nay. Ông Cừ tâm sự, điều đáng tự hào nhất là Trạm máy kéo Đông Hưng được thành lập giống như các trạm máy kéo thời bao cấp khác nhưng là đơn vị duy nhất còn tồn tại. Bản thân ông nhạy bén, linh hoạt và có nhiều sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhờ đó hoạt động kinh doanh của đơn vị luôn ổn định và duy trì. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông còn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, đẩy lùi các tệ nạn xã hội ở địa phương. Công tác cùng ông Quách Hồng Cừ hơn 20 năm nay, ông Nguyễn Bá Vũ, Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí và vận tải hành khách Đông Hưng chia sẻ:

Anh Cừ là người đứng đầu, luôn quán xuyến tất cả mọi việc, chăm lo và bảo đảm đầy đủ thu nhập cho người lao động. Trong công việc, anh Cừ rất nhiệt tình, xông xáo, là người năng động, có tu duy đổi mới. Chính vì vậy, doanh nghiệp mới trụ vững và phát triển đến ngày hôm nay. Đất nước hòa bình nhưng chính những năm tháng trong quân ngũ gian khổ, ác liệt đã tôi luyện cho thương binh Quách Hồng Cừ một ý chí và nghị lực trong cuộc sống đời thường. Thật đáng quý và trân trọng bởi những con người như thương binh Quách Hồng Cừ không chỉ góp công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc mà còn tiếp tục cống hiến công sức, trí tuệ của mình cho sự phát triển giàu đẹp của quê hương.

ĐỖ HỒNG ANH